



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เรื่อง รายชื่อและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ออกไปจนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาของการรับสมัครสอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เลขประจำตัวสอบ

๐๐๑

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปริญญช ยอระยับ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง จะประเมินและคัดเลือกจากการให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกแสดงเอกสารผลงานสำคัญที่ผ่านมา นำเสนอวิสัยทัศน์ ข้อเสนอ แนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเสนอด้วย Power point พร้อมทั้งสัมภาษณ์ประเมินด้านสมรรถนะความรู้ ความสามารถ ประวัติการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ห้องที่ ๑ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานชั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้ และคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานชั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.nfc.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายภาสันต์ นุพาสันต์)

รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงาน
ชั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง